



# Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

The Coalition of the Republic of Vietnam Veteran Associations

13643 America Dr. Bristow, VA 20136

ĐT: (571) 359-7587 – E-mail: [haclong4@yahoo.com](mailto:haclong4@yahoo.com)

Số: 053022/LHCCS/HTĐ/PC/TM

## THƯ MỜI

Ngày 30 tháng 5 năm 2022

Kính mời:

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo  
Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu – Quý Tổ Chức Hội Đoàn  
Quý Thân Hào Nhân Sĩ – Đồng Hương – Sinh Viên – Thanh Thiếu Niên  
Quý Cơ Quan Truyền Thông – Truyền Hình – Báo Chí.

Vui lòng đến tham dự **Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6** do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tổ chức vào lúc **12 giờ trưa, ngày Chúa Nhật, 19 tháng 6 năm 2022 tại kỳ đài Trung tâm Thương Mại Eden, số 6751 Wilson Blvd., Falls Church, VA 22044.**

Sự hiện diện của Quý Vị thể hiện niềm hãnh diện và lòng ưu ái dành cho QLVNCH trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh để gìn giữ miền Nam trước mưu đồ xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt. Họ đã một thời quên thân mình, quên hạnh phúc riêng, lên đường tòng quân, thi hành nghĩa vụ, họ đã anh dũng can trường chiến đấu không ngừng nghỉ cho sự sống còn của đồng bào thân yêu, cho đến khi bị bức tử.

Đến tham dự để cùng tưởng niệm anh linh chiến sĩ của mọi quân binh chủng đã gửi thân nơi chiến trường trên bốn vùng chiến thuật, trên đất liền, ngoài khơi biển đảo để bảo quốc an dân, giữ gìn bờ cõi của tổ tiên đã dựng nên hay đã nằm xuống trong các lao tù khổ sai của Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Đến để tri ân những thương phế binh đã gửi lại những phần thân thể khi thi hành sứ mệnh và hiện đang sống đời bất hạnh nơi quê hương bên kia bờ đại dương.

Hãy đến để chia sẻ tâm sự của những người lính chiến đang còn hiện hữu, tuy rằng vì ván cờ chính trị đã khiến họ phải buông súng, phải lưu vong trong niềm uất hận, khi dòng máu quật cường vẫn còn chảy mãi trong thân xác của họ. Cho dù hiện tại trên tay không có vũ khí nhưng tinh thần của họ vẫn luôn kiên cường với tâm niệm ba chữ **TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM.**

Trân trọng kính chào,



Đại diện  
Liên Hội CCS/QLVNCH

*Don Dinh*

Mũ xanh Lê Đình Đôn